

## คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561

นำเสนอมื่อ : 19 มิ.ย. 2561

### คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดดำเนินการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 ทั้งของภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ส่งเสริมให้ครูรักษาคุณสมบัติและหน้าที่ของครูจนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยสอนในระดับการศึกษาที่เสนออย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น

วิธีการคัดเลือก กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ให้คัดเลือกครูภาษาไทย ผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เขตละไม่เกิน 3 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คัดเลือกครูจากสังกัด สข. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตละ 1 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ สพป.กรุงเทพมหานคร คัดเลือกครูเขตละไม่เกิน 4 คน ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพมหานคร) อาชีวศึกษา อุดมศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่คุรุสภากำหนด

#### การเสนอผลงาน

ให้หน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกเสนอรายชื่อครูภาษาไทยพร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แบบรายงานประวัติและผลงานของครู รายงานผลงานสำคัญที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ เสนอมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน ธันวาคม 2561 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หากผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อให้ยื่นคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา [www.ksp.or.th](http://www.ksp.or.th)

ขอบคุณที่เข้ามาจาก pr\_ksp@hotmail.com